

ĐẢNG BỘ THỊ XÃ ĐỨC PHỒ
ĐẢNG ỦY PHƯỜNG PHỔ HOÀ

*

Số 230-BC/ĐU

ĐẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM

Phổ Hoà, ngày 07 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO

kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với Hội Cựu chiến binh trên địa bàn trong việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

I- TÌNH HÌNH CHUNG

Phường Phổ Hoà nằm ở phía Nam trung tâm thị xã Đức Phồ.

- Phía Bắc giáp phường Nguyễn Nghiêm.
- Phía Đông giáp phường Phổ Vinh.
- Phía Tây giáp xã Ba Trang, huyện Ba Tơ.
- Phía Nam giáp xã Phổ Cường.

Diện tích tự nhiên 1.626,57 ha, có 1206 hộ và 4.561 nhân khẩu, có 02 cơ quan Nhà nước, 02 trường học, 01 Hợp tác xã nông nghiệp, 07 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự gồm 04 nhà trọ, 01 cơ sở kinh doanh gas và 01 cơ sở in. Được phân chia thành 04 Tổ dân phố (*Hiển Văn, Nho Lâm, Hòa Thanh, An Thường*).

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phổ Hoà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Nghị quyết về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, nhiệm kỳ. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân cùng với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân trên địa bàn phường nên việc phát triển kinh tế - xã hội theo đúng tinh thần nghị quyết cấp trên và cấp mình đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội của phường ổn định và tăng trưởng, đã về đích nông thôn mới vào cuối năm 2016.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi còn có những khó khăn nhất định, do biến đổi khí hậu toàn cầu, hạn hán, bão lũ... Tình hình dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn xảy ra thường xuyên; đơn thư khiếu nại, khiếu kiện vẫn còn xảy ra Sự bất ổn về chính trị của một số nước trên thế giới và trong khu vực. Tình hình biển Đông diễn biến phức tạp, hoạt động “*diễn biến hòa*

binh” của các thế lực thù địch luôn tìm mọi thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tiềm ẩn khó lường, những vấn đề trên ít nhiều đã tác động trực tiếp đến tâm lý, đời sống, sinh hoạt của Nhân dân và hội viên Cựu chiến binh.

II- KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Kết quả quán triệt, triển khai thực hiện

Sau khi có Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khoá IX) về *“tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”*, Đảng uỷ đã sao lục Nghị quyết 09 và xây dựng Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết 09 đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Kết quả có 08/08 chi bộ đã quán triệt, triển khai Nghị quyết 09, tổng số có 53/59 đảng viên tham dự, tỷ lệ 89,83%.

Khi có Kết luận số 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khoá IX) Đảng uỷ cũng đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 66-KL/TW cho tất cả đảng viên trong Đảng bộ. Tổng số đảng viên tham gia học tập là 59/65 đồng chí, tỷ lệ 90,76%.

Sau Hội nghị, Đảng uỷ chỉ đạo Uỷ ban nhân dân phường, các chi bộ trực thuộc, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, riêng đối với Hội Cựu chiến binh phường tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Kết luận 66, Nghị quyết 09 đến toàn thể cán bộ, hội viên và Nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới.

****Một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng:***

- Quyết định số 01-QĐ/ĐU ngày 05/9/2005 của Đảng uỷ về Quyết định thành lập Khối dân vận xã.

- Quyết định số 33-QĐ/ĐU ngày 22/5/2006 của Đảng uỷ về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Khối dân vận xã.

- Quyết định số 38-QĐ/ĐU ngày 30/6/2006 của Đảng uỷ về bổ sung thành viên Khối dân vận xã.

- Quy chế số 02-QC/ĐU ngày 22/5/2006 của Đảng uỷ về tổ chức và hoạt động của Khối dân vận xã.

- Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 16/01/2008 của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

- Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 27/9/2011 của Đảng ủy về tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 66-KL/TW của Ban Bí thư.

- Quyết định số 23-QĐ/ĐU ngày 26/10/2011 của Đảng ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

- Công văn số 16-CV/ĐU ngày 11/8/2015 của Đảng ủy về chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận 66-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư.

- Quyết định số 14-QĐ/ĐU ngày 09/10/2015 của Đảng ủy về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Khối dân vận xã.

- Quyết định số 06-QĐ/ĐU ngày 01/10/2015 của Đảng ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

- Kế hoạch số 46-KH/ĐU ngày 16/5/2017 của Đảng ủy về phát động phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2017-2020.

- Kế hoạch số 73-KH/ĐU ngày 23/5/2019 của Đảng ủy về thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

- Quyết định số 12-QĐ/ĐU ngày 08/5/2020 của Đảng ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

- Kế hoạch số 15-KH/ĐU ngày 20/4/2021 của Đảng ủy về thực hiện phong trào thi đua Dân vận khéo giai đoạn 2021-2025.

- Hướng dẫn số 01-HD/KDVĐU ngày 03/5/2021 của Đảng ủy về xây dựng mô hình, điển hình Dân vận khéo giai đoạn 2021 – 2025.

2. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác Cựu chiến binh và phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, Đảng ủy tổ chức học tập, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW đến toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và giao nhiệm vụ cho Hội CCB tổ chức triển khai trong nội bộ Hội CCB; đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai đến đảng viên trong chi bộ và tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân để thực hiện Nghị quyết.

2.1. Việc chỉ đạo Hội xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể hàng năm

Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Hội Cựu chiến binh phổ biến kịp thời xây dựng chương trình hành động của nhiệm kỳ, từng giai đoạn cụ thể, kế hoạch, chương trình công tác hàng năm.

Đảng uỷ luôn xác định, công tác Cựu chiến binh là một trong những nội dung quan trọng trong công tác vận động quần chúng của Đảng, là trách nhiệm của hệ thống chính trị, trong đó Hội Cựu chiến binh là nòng cốt nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của Cựu chiến binh đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Nhận thức được vai trò quan trọng của Hội Cựu chiến binh, Đảng uỷ, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác Cựu chiến binh, đưa hoạt động Hội Cựu chiến binh ngày càng phát triển, thiết thực và hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi để Cựu chiến binh phấn đấu rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Từ đó, Hội Cựu chiến binh đã xác định rõ vai trò, vị trí nòng cốt của mình trong thực hiện nhiệm vụ của Hội, tham gia đầy đủ các phong trào và nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân, xây dựng Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh.

Đảng uỷ thường xuyên chăm lo giáo dục, quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên nên đa số hội viên CCB có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quan điểm, lập trường kiên định, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời tạo điều kiện để Cựu chiến binh được tiếp cận với các thông tin thời sự, về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị - kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Luôn quan tâm nhắc nhở Hội Cựu chiến binh chăm lo giáo dục về chính trị, tư tưởng cho hội viên. Vận động hội viên Cựu chiến binh luôn giữ vững và phát huy bản chất truyền thống "*Bộ đội Cụ Hồ*"; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, Nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Cựu chiến binh, hội viên Cựu chiến binh.

2.2. Tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh phát huy vai trò trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp ý tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở

Định kỳ hàng tháng, quý, Đảng uỷ đều nghe Hội Cựu chiến binh báo cáo về kết quả hoạt động; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân và các ban, ngành, các hội đoàn thể xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với Hội Cựu chiến binh nhằm phát huy vai trò của Cựu chiến binh trong việc tham gia góp ý vào các chủ trương, biện pháp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tham gia giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Đồng thời Đảng uỷ chỉ đạo cho các Chi bộ tăng cường lãnh đạo, xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi hội Cựu chiến binh ở tổ dân phố. Hàng năm, tiến hành rà soát, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội đảm bảo về số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác CCB trong giai đoạn mới.

Hàng năm và từng nhiệm kỳ, Khối Dân vận Đảng uỷ đều tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho thời gian đến sát đúng với thực trạng tình hình thực tế của địa phương, phù hợp với tính chất của từng đoàn thể, trong đó có Hội CCB.

Đảng uỷ chỉ đạo Khối Dân vận tham mưu cho Đảng uỷ về công tác nhân sự cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Hội Cựu chiến binh; định hướng hoạt động cho Hội trong giai đoạn cách mạng hiện nay; chỉ đạo Mặt trận cùng với các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

Đảng uỷ luôn quan tâm công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó có mối đoàn kết quan hệ phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận và các hội đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vì vậy, trong các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của Đảng uỷ đều chỉ đạo cho UBND, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình làm tốt các nội dung phối hợp với Hội Cựu chiến binh.

Hội Cựu chiến binh cũng đã tổ chức và triển khai tốt các chương trình phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể như: phối hợp với Đoàn Thanh niên về công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. Ban Chỉ huy quân sự phối hợp với Hội Cựu chiến binh tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, tập hợp đoàn kết lực lượng Cựu quân nhân; phối hợp với Công an trong phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc... Các kế hoạch, chương trình phối hợp của các ban, ngành trong phường với Hội Cựu chiến binh đều đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ngoài việc tạo điều kiện về kinh phí, Đảng uỷ, UBND còn tạo điều kiện cho Hội Cựu chiến binh tham gia vào các chương trình dự án, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, Ngân hàng chính sách xã hội; xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, doanh nghiệp, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho Cựu chiến binh và con em Cựu chiến binh. Đồng thời chỉ đạo các bộ phận liên quan quan tâm, giải quyết các chính sách cho Cựu chiến binh như chế độ thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam, làm nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết....Thực hiện đúng chính sách hỗ trợ đối với Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh; chế độ cho cán bộ làm công tác Hội CCB khi nghỉ việc theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh.

2.3. Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội Cựu chiến binh và xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh

Từ khi có Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới*”, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, của Hội cấp trên, sự giúp đỡ của chính quyền, Mặt trận và sự phối hợp của các ban, ngành, hội đoàn thể trong phường, Hội CCB phường đã xây dựng được hệ thống tổ chức, hoạt động đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân trong phường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh. Hội CCB phường nhiều năm liền được cấp trên đánh giá tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Toàn phường hiện có 04 chi hội ở 04 tổ dân phố, với tổng số hội viên là 83 đồng chí. Đội ngũ cán bộ Hội luôn được kiện toàn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng theo quy định, có trình độ năng lực công tác, thể hiện bản chất của “*Bộ đội Cụ Hồ*”, luôn đi đầu trong mọi công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, Ban Chấp hành Hội có 07 đồng chí, trong đó:

- Chuyên môn: Đại học 0 đồng chí; cao đẳng 01 đồng chí; trung cấp 0 đồng chí; sơ cấp 01 đồng chí.

- Lý luận chính trị: trung cấp 01 đồng chí; sơ cấp 01 đồng chí.

Tập thể Ban Chấp hành luôn đoàn kết thống nhất ý chí, hành động, tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung của Hội và nhiệm vụ của địa phương.

Trong những năm qua, hội viên Cựu chiến binh được Đảng uỷ quan tâm bố trí vào các vị trí trong hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố, tạo điều kiện để Cựu chiến binh tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ của địa phương. Tỷ lệ hội viên Cựu chiến binh tham gia giữ chức vụ chủ chốt trong cấp uỷ Đảng, chính quyền, được tín nhiệm bầu vào cấp uỷ đảng qua các nhiệm kỳ đạt từ 10 – 14%.

Cụ thể hiện nay hội viên Cựu chiến binh tham gia công tác Đảng, chính quyền từ phường đến tổ dân phố là 11 đồng chí, trong đó:

Đảng uỷ 01 đồng chí; Mặt trận, ngành, đoàn thể 02 đồng chí; Chi uỷ tổ dân phố 03 đồng chí; tổ trưởng tổ dân phố 01 đồng chí; quân dân chính tổ dân phố 04 đồng chí.

2.4. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trên địa bàn

2.4. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” trên địa bàn phường

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Các tổ chức cơ sở Hội, cán bộ, hội viên CCB-CQN (Cựu chiến binh-Cựu quân nhân) ra sức học tập, quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội; không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm; giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “*Bộ đội cụ Hồ*”.

Tình hình tư tưởng của hội viên CCB trong phường cơ bản ổn định; kiên định tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; luôn gương mẫu, có trách nhiệm vận động, động viên con em và Nhân dân thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Phát động phong trào thi đua CCB gương mẫu, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các Chi hội, Hội CCB phường và Cụm thi đua số I.

- Việc tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa

Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với các ban, ngành, hội đoàn thể tuyên truyền vận động giáo dục cho cán bộ, hội viên, Nhân dân nâng cao nhận

thức và niềm tin về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc, tinh thần cảnh giác cách mạng thông qua các sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước cho 220 lượt CCB-CQN và 392 giáo viên, học sinh.

Tham gia học tập các Nghị quyết của Đảng, có 180 lượt hội viên CCB tham gia. Có 160 lượt cán bộ, Hội viên tham gia tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tỉnh, thị xã, tiếp xúc giữa Bí thư Đảng ủy phường với Nhân dân. Có 11 CCB-CQN tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể. Có 03 hội viên vinh dự được trao tặng huy hiệu 40, 50 và 55 năm tuổi Đảng.

Toàn hội có 21/83 hội viên là đảng viên chiếm tỷ lệ 25,3%. Trong đó có 01/11 Đảng ủy viên, tỷ lệ 4,54% (so với số đảng viên trong CCB). Số hội viên là Đại biểu HĐND phường, thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 07 đồng chí. Số hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, các hội đoàn thể từ phường đến TDP có 11 đồng chí.

Thực hiện Quyết định số 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị Hội phối hợp tham gia cùng với Thường trực HĐND, MTTQ và các đoàn thể phường giám sát công tác quản lý đất đai tại Tổ dân phố Hiến Văn, An Thường, Nho Lâm và Hòa Thạnh. Tham gia giám sát của Đoàn giám sát Ban pháp chế HĐND phường về việc người dân xây dựng nhà ở, công trình trên địa bàn phường; giám sát việc sử dụng đất công ích ở TDP Nho Lâm. Phối hợp cùng với Mặt trận phường giám sát việc thành lập của ủy ban bầu cử, các tổ bầu cử, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử, lập, niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử, việc tuyên truyền, vận động bầu cử, trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu; giám sát việc người dân xây dựng nhà ở, công trình trên địa bàn phường; giám sát việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Chủ tịch UBND phường, giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri. Tham gia góp ý kiến vào các dự thảo kiểm điểm của Đảng ủy, HĐND, quá trình quản lý điều hành chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ của tập thể lãnh đạo và Chủ tịch UBND phường.

Vận động hội viên tham gia trực chốt phòng chống dịch Covid-19 tại Hồ Liệt Sơn 01 ngày công, trường Cao đẳng Việt Hàn 8 ngày công, cầu vượt Phố Phong 03 ngày công.

Thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” trên các lĩnh vực, trong các phong trào, các cuộc vận động cách mạng, nhất là Cuộc vận

động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*, CCB luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, phối hợp giải quyết những khó khăn vướng mắc, vận động Nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp hòa giải thành 9/12 vụ mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, góp phần giữ vững tình hình trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

- *Đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo, hoạt động tình nghĩa*

Hội CCB phường tập trung chỉ đạo quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay qua thực hiện ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội. Từ năm 2021 đến nay đã giải ngân được 730/100 triệu đồng, đạt 730% so với chỉ tiêu thị xã giao; nâng tổng dư nợ đến tháng 2/2023 là 1.032.000.000 triệu đồng/20 hộ vay. Huy động hộ vay hàng tháng tham gia gửi tiết kiệm gần 5 triệu đồng.

Hầu hết cán bộ, hội viên CCB đều có tinh thần nỗ lực phấn đấu vươn lên, tích cực giúp nhau làm kinh tế, đa dạng hóa các loại hình sản xuất, kinh doanh. Đời sống của CCB được nâng cao, CCB trong phường không còn nhà dột nát đến năm 2022 CCB phường không còn hộ nghèo.

Xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình chăn nuôi bò tiêu biểu có đồng chí Lê Sanh, Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Văn Ân; mô hình trồng rừng có đồng chí Nguyễn Văn Vượng, Võ Minh; vườn ươm cây keo có đồng chí Lê Văn Ngân; dịch vụ vận tải có đồng chí Lê Xuân Ký; mô hình vườn ao chuồng có đồng chí Trần Văn Lướt và kinh doanh các dịch vụ khác,....

Vận động hội viên tham gia đóng góp 750.000 đồng hưởng ứng thư kêu gọi của Chủ tịch Hội CCB Việt Nam về việc hỗ trợ triệu phần quà đoàn kết tiếp sức đồng bào và hội viên CCB Việt Nam vượt qua đại dịch Covid-19.

Vận động hội viên đóng góp 1.320.000 đồng xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội chào mừng Đại hội CCB lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 (*hội viên CCB Võ Tấn Sáu ở xã Phổ Khánh*).

Tham gia Tổ công tác vận động, tuyên truyền 36 người dân tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 mũi 3 tại TDP Hiền Văn, chỉ đạo cho các chi hội vận động hội viên tham gia tiêm vắc xin đạt tỷ lệ cao.

Tham gia 03 ngày công, vận động được 5.000.000 đồng hỗ trợ, giúp phá dỡ, xây mới nhà hộ nghèo Đỗ Chiếm Kế tổ dân phố Hòa Thạnh.

Tham gia thăm, trao tặng quà các gia đình chính sách, bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7; có 27 cán bộ, hội viên CCB-CQN được Nhà nước, chính quyền, Mặt trận thăm, tặng quà trị giá 19.500.000 đồng. Hội CCB tỉnh tặng 02 suất quà trị giá 1.000.000 đồng, Tập đoàn vingroup tặng 01 suất quà cho thương binh hạng 1 Tô Đức Hòa (*chi hội An Thường*) trị giá 15 triệu đồng. Hội CCB tỉnh Bình Định tặng 01 suất quà trị giá 1.000.000 đồng cho đồng chí Lê Văn Ngân (*chi hội An Thường*), các tổ chức khác hỗ trợ bảo lụt cho 12 đồng chí hội viên CCB mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Vận động CCB ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 4.500.000 đồng. Ủng hộ tặng quà xây nhà tình nghĩa 400.000 đồng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ truy điệu cho 04 hội viên từ trần theo nghi thức tang lễ quy định (*chi hội Nho Lâm, Hiến Văn*), tham gia hiến máu nhân đạo được 05 đơn vị máu.

Chi hội CCB các tổ dân phố tổ chức thăm hỏi hội viên ốm đau 2.100.000 đồng. Tổ chức trao tiền hỗ trợ 04 đồng chí có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là 3.100.000 đồng. Tổng số quỹ hội 41,5 triệu đồng, bình quân đạt 500.000 đồng/hội viên, đạt 100% chỉ tiêu thị xã giao.

Tham gia đóng góp các quỹ xã hội 19.880.000 đồng. Trong đó: Quỹ Ngày vì người nghèo 5.768.000 đồng; Quỹ đền ơn đáp nghĩa 1.590.000 đồng; Quỹ phòng chống thiên tai 1.600.000 đồng và tham gia các quỹ vận động khác 10.850.000 đồng.

- Công tác tập hợp, vận động, phát triển tổ chức hội, hội viên và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Cựu chiến binh

Thường xuyên chỉ đạo cho các chi hội duy trì tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng quý để hội viên nắm bắt một số hoạt động của Hội CCB trong thời gian qua; đánh giá kết quả các mặt công tác của Chi hội và những nhiệm vụ cơ bản trong thời gian tới, vận động phát triển hội viên mới, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua trong năm.

Tăng trong năm 09 hội viên. Phát triển mới 8 hội viên, chuyển đến 01 hội viên.

Giảm trong năm: 05 hội viên. Từ trần 04 hội viên. Xóa tên 01 hội viên.

Tổng số Hội viên năm 2023 là 83 hội viên. Năm 2023 từ trần 0. Phát triển 01. Chuyển đến 0. Xóa tên 0. Trong đó: Đảng viên 21. Nữ 20. Sĩ quan

cấp tá 01; cấp úy 04. HSQ-BS 48, DQ-DK 30. Chông Pháp 01. Chông Mỹ 37. Bảo vệ Tổ quốc 45.

Hàng năm Hội CCB phường đều xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án (số 02) đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội CCB phường Phổ Hòa nhằm phát huy bản chất truyền thống “*Bộ đội Cụ Hồ*” chủ động, sáng tạo, hoạt động đảm bảo chất lượng, toàn diện; thông qua việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp Hội Cựu chiến binh trong phường Phổ Hòa nhằm xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Phối hợp với tổ chức Đoàn và các nhà trường đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt để thu hút thanh, thiếu niên vào các hoạt động như: giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; thấp nền tri ân, tổ chức nói chuyện truyền thống, chuyên đề nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Ngày hội quốc phòng toàn dân. Tuyên truyền kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ cho hơn 260 lượt đoàn viên, thanh niên và học sinh.

3. Những hạn chế, khó khăn, nguyên nhân

3.1. Hạn chế

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên có lúc, có nơi chưa tiến hành thường xuyên và kịp thời.

- Duy trì chế độ sinh hoạt có chi hội chưa đầy đủ, cán bộ chủ trì chưa làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tham gia sinh hoạt ở tổ dân phố tỷ lệ còn thấp, mô hình hoạt động hiệu quả chưa cao.

- Một số cán bộ, hội viên chưa chịu khó học tập, nghiên cứu tài liệu để nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt; Chi hội chậm đổi mới về phương thức hoạt động. Một số ít gia đình hội viên chưa thật sự gương mẫu.

3.2. Khó khăn

- Hội viên đa số là người lớn tuổi, già yếu nên việc tham gia sinh hoạt chưa đầy đủ. Một số hội viên còn sức khỏe đi làm ngoài địa phương để tăng thu nhập cho gia đình nên ít tham gia sinh hoạt và các hoạt động khi được phân công.

- Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ chi hội còn thấp nên có lúc, có nơi khi thực hiện nhiệm vụ chưa thật sự tâm huyết với công tác Hội.

3.3. Nguyên nhân

- Ban Chấp hành Hội, Thường trực Hội CCB chưa thật sự chủ động khắc phục khó khăn; chậm đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động; thiếu kế hoạch công tác cụ thể; xác định một số giải pháp, nhiệm vụ chưa sát với khả năng thực tiễn ở địa phương.

- Khả năng quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ, của Hội cấp trên và năng lực làm tham mưu cho cấp ủy về công tác CCB-CQN chưa sáng tạo.

- Chưa phát huy được khả năng quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ, Hội cấp trên và công tác làm tham mưu cho cấp ủy Đảng còn hạn chế, chưa thật sự chủ động, sáng tạo.

III- PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP LÃNH ĐẠO, ĐỐI VỚI CỰU CHIẾN BINH TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Tiếp tục vận động các thế hệ CCB-CQN phát huy bản chất, truyền thống “*Bộ đội Cụ Hồ*”, tích cực học tập nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tham gia giám sát và phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Tích cực đấu tranh phòng chống “*Diễn biến hòa bình*”, chống tham nhũng, lãng phí và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đoàn kết, tự lực, tự cường giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, hợp pháp, tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “*CCB gương mẫu*”, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Hội các cấp đề ra.

2. Thường xuyên coi trọng và tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và lập trường, quan điểm cách mạng cho cán bộ, hội viên CCB trong tình hình mới; kiên quyết phòng, chống “*tự diễn biến*”, “*tự chuyển hóa*” trong nội bộ.

3. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội. Nói đi đôi với làm, hướng về cơ sở; tập trung xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng các chi hội CCB vững mạnh toàn diện.


4. Đoàn kết, gắn bó trên tinh thần đồng chí, đồng đội giúp nhau phát triển kinh tế; Vận động cán bộ, hội viên CCB nỗ lực cùng nhau giảm nghèo bền vững, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với Hội Cựu chiến binh trên địa bàn phường Phổ Hòa trong việc tham gia phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh và phong trào thi đua “*Cựu chiến binh gương mẫu*”.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Thị ủy,
- Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội,
- TT HĐND - UBND phường,
- Các chi bộ trực thuộc,
- Các đồng chí Đảng ủy viên,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ



Nguyễn Văn Nho

